

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

60179559

Date : 23 พ.ค. 2560 Page :

5

No :

# จีนงด 'เซฟการ์ด' ขึ้นภาษีน้ำตาล 45%

จีนขึ้นภาษีนำเข้าพิเศษน้ำตาล 45% ปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ เอกชนคาดเป็นมาตรการจิตวิทยา สกัดราคาในตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์จีน แถลงวานนี้ (22 พ.ค.) ว่า จะยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีนำเข้าพิเศษอีก 45% สำหรับน้ำตาลนำเข้าที่เกินจากโควตาที่กำหนดไว้สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน เพิ่มขึ้นจากที่เก็บอยู่แล้วที่ 50%

อัตราภาษีดังกล่าว จะลดเหลือ 40% ในปีหน้า จะลดเหลือ 35% ในปีต่อไป

การเคลื่อนไหวข้างต้นถือเป็นการตัดสินใจขั้นแรก ที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่จีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำตาลรายใหญ่

สุดของโลก ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับการทุ่มตลาดน้ำตาลมานาน 1 เดือน และได้ข้อสรุปว่าการนำเข้าน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับอุตสาหกรรมท้องถิ่น คำตัดสินที่ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับผู้ผลิตน้ำตาลท้องถิ่นของจีน ที่ต้องต่อสู้กับน้ำตาลนำเข้าราคาถูกจากไทย และบราซิล

นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเก็บภาษีเพิ่มเติมนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ๆ ของโลก รวมถึง ไทย และบราซิล ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการน้ำตาลที่ลดลงแต่จะช่วยหนุนผู้ผลิตน้ำตาลจีนที่ต้องเจอปัญหาหมกมาย ทั้งเรื่องต้นทุนการทำไร่ที่สูงขึ้น และ

น้ำตาลราคาถูกที่ทะลักเข้ามาในประเทศ อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีใหม่นี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำตาล 1.94 ล้านตันที่จีนอนุญาตให้นำเข้า โดยจัดเก็บภาษีที่ 15% ส่วนหนึ่งของค่าน้ำที่ให้กับองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ)

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลให้การนำเข้าน้ำตาลนอกโควตาจะต้องเสียฐานภาษีรวมอยู่ที่ 95% รวมอัตราภาษีเดิมที่กำหนดเรียกเก็บอยู่ 50% ด้วย ขณะที่การนำเข้าน้ำตาลในโควตาจะยังคงข้อกำหนดจัดเก็บภาษีไว้ที่ 15% เช่นเดิม

“การออกเซฟการ์ดส่วนใหญ่เพื่อปกป้องสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากการนำเข้าโดยจีนกำหนด จะเพิ่มการจัดเก็บภาษีขึ้นอีก 45% แต่การนำเข้ายังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือภายใต้โควตา และนอกโควตา ซึ่งภายในโควตาเสียภาษีเพียง 15%”

นายชัชชัย ธีรธรรมมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าน่าจะเป็นการประกาศเชิงจิตวิทยา ไม่ให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นมาก เพราะขณะนี้จีนขาดแคลนน้ำตาลมาก ต้องนำเข้าประมาณ 4-5 ล้านตัน และนำเข้าจากไทยประมาณ ปีละ 1 ล้านตัน จากการส่งออกของไทยทั้งหมด 6-7 ล้านตัน ซึ่งหากขึ้นภาษีจริง กระทบไทยไม่มาก เพราะจีนไม่ใช่ตลาดหลักของไทย